

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๔

ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาผู้แทนราษฎรและกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถามสด

๑.๑ กระทู้ถาม ของ นายรณฤทธิชัย กานเขต เรื่อง การทุจริตของ องค์การค้าของคุรุสภา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดราชการสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไป คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๒๕

๑.๒ กระทู้ถาม ของ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพดลภ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาในการช่วยเหลือเกษตรกร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุรักษ์ จูริมาศ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๑.๓ กระทู้ถาม ของ นายธีระชัย ศิริจันทร์ เรื่อง ผลเสียหายการขาย
ธนาคารพาณิชย์ให้ต่างชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถามทั่วไป

๒.๑ กระทู้ถาม ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เรื่อง การพิจารณาสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตอบ

๒.๒ กระทู้ถาม ของ นายอำนาจ คลังผา เรื่อง การขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน
และดีเซลหมุนเร็ว ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาวิตรี โพธิวิหค) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๒.๓ กระทู้ถาม ของ นายไพจิตร ศรีวรรณ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ
กะแซ่พื้นเมือง ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ จำนวน ๘ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๒

ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๘ ครั้งดังกล่าว

หลังจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานผลการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งคณะกรรมการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานฉบับนี้ ต่อมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งได้ดำเนินการประชุมแทน โดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วในลำดับถัดไป คือ รายงานการพิจารณาศึกษาพฤติการณ์ทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ซึ่งคณะกรรมการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน มีสมาชิก ฯ อภิปรายจน
ได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา

พิฑูร พุ่มหิรัญ

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร